

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source :	ไทยรัฐ		
Date :	๒-3 ต.ค. 2551	Page :	๑
		No :	51487452



ต้องทำให้ไทยกลับมาทันสมัยเพื่อนบ้าน

เศรษฐกิจโลกไม่ได้มีโอกาสกระทบเศรษฐกิจไทย รายได้ส่วนใหญ่ของเราอยู่ที่ส่งออกและท่องเที่ยว แต่ดูเหมือนว่า รายได้จากทั้งสองของเรากำลังลดถอย ดัชนีส่งออกมีรอยเท้าอยู่แต่ในประเทศไทย มีหวังไทยเดินไปไม่ทันเพื่อนบ้านแน่นอน

สุกรีวันนี่ เทียงเป็นต้นไป สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม + ม.แม่ฟ้าหลวง + บริษัททาลานซ์ โนว์เลจ ดีไซน์ จำกัด จัดสนทนากลุ่มเรื่อง "แนวทางความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยงที่มีศักยภาพในเส้นทาง RSE และ RSW ภายใต้กรอบอนุภูมิภาคสุ่มน้ำโขง (GMS)" ที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ตั้งแต่ พ.ศ.2540 เริ่มมีกระแสข่าว ประเทศไทยไม่ควรพึ่งตลาดใหญ่อย่างอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และญี่ปุ่นแต่เพียงอย่างเดียว ควรจะกระโจนไปในตลาดใหม่ในตะวันออกกลาง เอเชียกลาง เอเชียใต้ แอฟริกา ละตินอเมริกา ยุโรปตะวันออก ฯลฯ กระแสที่แพร่ไปในสมัยนั้น ได้รับความสนใจพอสมควร มีการกระดิกพลิกตัวกันหลายกระทรวงทบวงกรม

ตลาดใหม่มาพุ่งแรงในยุค พ.ศ.ทศกษิณ ชินวัตร เป็นนายกฯ อยู่ 4 ปีที่ให้ข้าราชการและนักการเมืองไปดูงานในยุโรป อเมริกา และ ทว่าตอนนี้ ฟูไปแทบไม่เหลือร่องรอยของความรุ่งเรือง 3 ปีที่ราหุุด แต่เพื่อนบ้านที่ผลิตสินค้าได้คล้ายเราไม่หยุด บัดนี้เมื่อลิมาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เราจึงพบว่า ตลาดใหม่หลายแห่งถูกเพื่อนแบ่งไปเป็นของตัวอย่างถาวรซะแล้ว

เกือบ 70 ประเทศที่นิติภูมิเดินทางไปเยือน ถึงบัดนี้ก็ยังมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่ ยิ่งสมัยนี้มีอีเมลก็ยิ่งได้รับข้อมูลข่าวสารได้ไวมากขึ้น คำถามจากคนซึกโน้นส่วนใหญ่จะออกไปในโทนเดียวกัน คือถามในทำนองที่ว่า ประเทศของท่านหายไปเห็นพวกท่านหายไป เกิดอะไรกับพวกท่านคนไทยหรือ?

ผู้อ่านท่านครับ เสียหายที่ผมนเองความแค้นแก่แข่งชราเข้ามาเยือน การนั่งรถระยะไกลๆ ไปสำรวจตลาดนำมาปรับใช้ท่านครั้งละ 6-7 พันกิโลเมตร ไปที่ละนาน 2 เดือนแบบเมื่อก่อน ทำไมไหว ที่พอจะทำได้ก็คือ เร่งไปปลูกเมล็ดพันธุ์เยาวชนคนไทยพันธุ์ใหม่ที่อุบัติทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

ผู้คนจากหลายกระทรวงทบวงกรมที่เคยผ่านการตระเวนโลก ก็คิดคล้ายกัน ซี 8-9-10 หลายท่านร่วมทีมไปเร่งรัดจัดพูดอบรมเยาวชนคนพันธุ์ใหม่ ได้ผลน่าชื่นใจ เยาวชนคนพวกนี้แน่แหละ ที่ต่อไปในภายภาคหน้าจะเป็นผู้หาเงินเข้าประเทศ

เดิมผมมีคิวพูดวันละคิว คิวละ 3-4 ชั่วโมง ขณะนี้ เราต้องรีบเสริมเต็มแรงจูงใจให้ทรัพยากรมนุษย์เยาวชนพันธุ์ไทยชุดใหม่ที่มี "วิญญานไทยใจสากล ตัวตนเต็มไปด้วยเทคโนโลยี" ขณะนี้จึงรับงานออกไปพูดเพิ่มขึ้นทุกวัน เป็นวันละ 2 คิว นั้งเครื่องบินเหมือนบ้าน ท่านผู้อยู่ที่ตอนเมืองจะเห็นว่า 6 นาฬิกา ผมอยู่ที่สนามบินแล้ว

โอกาสของคนไทยอยู่ในประเทศที่ไม่ไกลจากประเทศไทย ที่น่ากลับใจให้ความสำคัญกันใหม่ก็คือ สามเหลี่ยม สีเหลี่ยม และหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ แต่ต้องไม่ใช่สำคัญแต่ปาก หรือสำคัญเพราะต้องการใช้งบประมาณ ข้าราชการในกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องก็ควรจะได้นั่งรถตระเวนไปได้เห็นของจริง ว่าลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ และจีน ไปไกลถึงไหนแล้ว งบประมาณ

ที่ให้ข้าราชการและนักการเมืองไปดูงานในยุโรป อเมริกา และ ออสเตรเลีย ควรจะลดลง เจียดเอามาให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยที่ยังมีอายุราชการอีกยาวนานได้มีโอกาสเพิ่มเติมวิสัยทัศน์กันบ้าง เงินที่ใช้ไปในการเดินทางไปเยือนยุโรป (ซึ่งไปกันทุกปี บางคนไปี่ละหลายครั้ง) ของนักการเมืองและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 50 คน สามารถนำมาแบ่งให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยของไทยนั่งรถไปศึกษาความเป็นไปของเพื่อนบ้านได้ถึง 500 คน

นอกจากข้าราชการกระทรวงทบวงกรมอื่นแล้ว อีกพวกหนึ่งซึ่งจำเป็นต้องออกไปก็คือ ครู ครูต้องไปดูความเป็นไปให้เห็นด้วยตาตัวเอง เพื่อนำมาบอกเล่าแก่สับให้ศิษย์ เมืองไทยถึงเวลาต้องทำแบบ ดร.มหัทธ นุสัฒมัต เมื่อตอนที่แกเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการเมื่อสมัยก่อนตอนโน้น แกตระเวนไปพูดจูงใจให้ครูปฏิวัติตัวเอง อีกอย่างหนึ่งซึ่ง ดร.มหัทธทำสำเร็จคือ ปลูกให้ครูออกไปแสวงหาข้อมูล

ผู้อ่านท่านครับ วันนี้อยู่รับใช้ด้วยความรู้สึกเสียสละในโอกาสของประเทศไทย แต่ก็ยังไม่สายจนเกินไปหรอกครับ อย่าเพิ่งเสียกำลังใจ เรามาเริ่มกับเศษเล็กเศษน้อยกันใหม่ ถ้าเอากันจริงๆ จังๆ และไม่ทะเลาะกัน เราก็มีโอกาสเห็นเพื่อนครับ.

● นิตยสาร นารัตน์